

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562

เปิดประมูลข้าวรัฐล็อตสุดท้ายยังคงมีผู้สนใจกว่า 44 ราย พาณิชย์คาดประมูลรอบนี้น้ำจะขายหมด 4.1 หมื่นตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เปิดเผยว่า จากการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 1/2562 ประมาณ 41,000 ตัน แบ่งเป็นการจำหน่ายเป็นการทั่วไปประมาณ 13,000 ตัน จำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนประมาณ 15,000 ตัน และจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ประมาณ 13,000 ตัน โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ ทั้ง 3 กลุ่มรวมทั้งสิ้น 44 ราย

โดยแบ่งออกเป็นผู้ที่สนใจยื่นตรวจสอบคุณสมบัติการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 มีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 17 ราย ,การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2562 มีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 17 ราย , การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 2/2561 มีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 10 ราย

โดยการระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม นบข. ได้กำกับให้องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. กำหนดมาตรการและกำกับดูแลให้ผู้ชนะการประมูลนำข้าวที่ซื้อจากสต็อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรมตามที่ได้รับรองตนเองไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรั่วไหลเข้าสู่ระบบการค้าปกติ ซึ่งหากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หลังตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว

จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. และการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน รวมทั้งการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนสัตว์ จะประกาศรายชื่อฯ ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถยื่นซองเสนอราคาซื้อได้ในวันเดียวกันกับวันประกาศรายชื่อฯ ของข้าวแต่ละกลุ่มด้วย และกรมฯ จะเปิดซองเสนอราคาซื้อต่อไป พร้อมจะรวบรวมผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณาก่อนนำเสนอประธานกรรมการ นบข.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เปิด 5 พันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติ

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการค้าข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมการค้าข้าวได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “พันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่ จำนวน 5 พันธุ์

ประกอบด้วย พันธุ์ กข79 (ชัยนาท62) ที่รับรองพันธุ์ข้าวไปเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และล่าสุดที่ผ่านการรับรองอีก 4 พันธุ์ คือ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (หอมนิลหนองคาย 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ชะสอ 62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 และข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 ซึ่งแต่ละพันธุ์จะมีชื่อต่อท้ายด้วยเลข 62 ขณะนี้ กรมการข้าวดำเนินการครบถ้วนทั้ง 5 พันธุ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ร่วมกับคนไทยทั้งประเทศ

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข79 (ชัยนาท 62) เป็นข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศจีน ฮองกง อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วันโดยวิธีปักดำ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 % ชั้น 1 ได้ เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 16.82 % ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่ เสถียรภาพผลผลิตดี และค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ แต่อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดหลังขาว เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือและภาคกลาง

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (มะลิคำหนองคาย 62) เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องสีม่วงดำ ไม้ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 542 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพ ในการให้ผลผลิต 864 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 117 เมล็ด เมล็ดยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก มีสารต้านอนุมูลอิสระ กรดเพอรูลิก แคมมาออลโรซานอล วิตามินอี ฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ เมื่อหุงสุกข้าวสวยเหนียว นุ่ม มีกลิ่นหอม ต้านทานต่อโรคใบไหม้ในระยะกล้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง เหมาะ สำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานและนาฉ่ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรคไหม้ระบาดหรือพื้นที่ที่ต้องการข้าวคุณภาพ พิเศษ ซึ่งมีตลาดเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

ข้าวเจ้าพันธุ์ชะสอ 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตดี ผลผลิตเฉลี่ย 541 กิโลกรัมต่อ ไร่ มีลักษณะกอตั้ง ลำต้นแข็งปานกลาง ลักษณะรวงแน่นปานกลาง การแตกกระแงปานกลาง จำนวนรวงต่อกอ 9 รวง มีปริมาณอมิโลส 16.82 % อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ความคงตัวของแป้งสุกอ่อน เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม ไร้ความหอม มี ศักยภาพให้ผลผลิตสูงในสภาพนาที่สูง ที่มีความสูง 1,000-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ค่อนข้าง ต้านทานต่อโรคใบไหม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ลักษณะทรงกอตั้ง ลำต้นแข็ง ลักษณะรวงค่อนข้างแน่น คอรวงยาว รูปร่างเมล็ดยาวเรียวยาว ท้องไข่มาก คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ด มีปริมาณอมิโลสปานกลาง 20.9 % ปริมาณโปรตีนในข้าวกล้อง 9.44 % เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำ มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีคุณสมบัติในการป้องกันการกระจายของเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้อ โดยเฉพาะเป็นสารที่ป้องกันอนุมูลอิสระและการ ขยายตัวของเซลล์มะเร็ง มีสารกลุ่มวิตามินบีเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้ ช่วยในการเผาผลาญ เหมาะกับการปลูกใน สภาพไร่ทั่วไป ปลูกเป็นพืชแซมยาง และปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ในภาคใต้

ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียว ทรงกอตั้ง รวงแน่น ปานกลาง คอรวงยาว ผลผลิตเฉลี่ย 578 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 167 เมล็ด เมล็ดรวงปานกลาง รูปร่าง เรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สีได้ข้าวเต็มเมล็ด เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 15.2 % ความคงตัวของแป้งสุกอยู่ใน ระดับอ่อน อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ การยึดตัวของข้าวสุกปกติ ข้าวสวยมีสีขาวนวล นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม เหมาะ สำหรับพื้นที่นาฉ่ำฝนในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางที่ต้องการปลูกข้าวอายุเบา คุณภาพดี

“สำหรับข้าวที่ผ่านการรับรองทั้ง 5 พันธุ์นี้ ก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป บางพันธุ์เป็นข้าวนุ่ม เหมาะ สำหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศ บางพันธุ์ก็เป็นข้าวเจ้าสีเพื่อสุขภาพ มีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นที่ต้องการของ

ตลาดคนรักสุขภาพ บางพันธุ์เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางอาหาร สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นข้าว GI ได้ในอนาคต ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งกรมการข้าวจะนำข้าวทั้ง 5 พันธุ์ มาจัดแสดงภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 อีกด้วย” นายประสงค์ กล่าว
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ข้าวไทยแพง-บาทแข็งหวังจุดส่งออก

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนกับความสามารถทางการแข่งขันของการ ส่งออกข้าวไทย 4 ประเภท ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร และปลายข้าว ระหว่างปี 2552 - 2561 ไปตลาดสำคัญเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งแต่ละตลาด โดยพบว่า การส่งออกข้าวแต่ละชนิดแต่ละตลาดได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทที่ต่างกัน และยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความแตกต่างระหว่างราคาของคู่แข่งและประเภทของข้าว เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากการ แข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน แนะนำผู้ส่งออกข้าวใช้เงินสกุลท้องถิ่น ทดแทนเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น โดยเฉพาะการขายข้าวตลาดจีน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการให้เงินหยวนมีบทบาทระดับนานาชาติมากขึ้น

"ตลาดที่ค่าเงินมีความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าว เป็นตลาดที่แข่งขันด้วยราคา ประกอบกับราคาข้าวไทยอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าประเทศคู่แข่ง เมื่อค่าเงินสูงขึ้นมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขัน เช่น ตลาดข้าวสารในจีน ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 2 มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 267.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสัดส่วนร้อยละ 30 รองจากเวียดนาม ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 52.6 ราคาข้าวไทยแพงกว่าเวียดนาม 1.6 เท่า ทำให้เวียดนามมีความสามารถทางการแข่งขันที่สูงกว่า" นางสาว พิมพ์ชนก กล่าว

นอกจากนี้ ตลาดจีนยังมีคู่แข่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาที่สูงขึ้น คาดว่าจะกระทบต่อการส่งออกข้าวไทย เช่นเดียวกับ ตลาดข้าวสารในสาธารณรัฐเบนิน ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 1 มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 75.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 41.4 รองลงมาเป็นอินเดีย และสหรัฐอเมริกา เอมิเรตส์ มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 21.5 และ 13.3 ตามลำดับ โดยความต้องการนำเข้าข้าวของเบนินในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หดตัวร้อยละ 7.4 ส่วนทางกลับราคานำเข้าข้าวเพิ่มถึงร้อยละ 23.9

โดยภาพรวมราคาข้าวแต่ละประเทศค่อนข้างใกล้เคียงกัน การเพิ่มขึ้นของราคาข้าวในอนาคต คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขันได้ และในส่วนของตลาดปลายข้าว ทั้ง 4 ตลาด คือ เซเนกัล โกตดิวัวร์ จีน และอินโดนีเซีย ไทยเป็นผู้นำตลาด แต่ราคาขายข้าวของไทยสูงกว่าคู่แข่ง ค่อนข้างมาก ทำให้การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเป็น ข้อจำกัดต่อการส่งออกและส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขัน

ที่มา แนวหน้า

อคส. ปิดฉากคดีทุจริตข้าวถุงสมัยรัฐบาล “ปู” บอร์ดมีมติไล่ออก รอง ผอ. ที่มีส่วนพัวพัน

นางอินทิรา โภคปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดส่งการตรวจสอบคดีค้างเก่าของพนักงาน อคส. จนเกือบจะเสร็จสิ้นหมดแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ มีการฟ้องร้องว่าพนักงาน อคส.

หลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจเข้าข่ายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาล และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ อคส. รวมถึง อคส. ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้มีการเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) อคส. พิจารณาลงโทษทางวินัยแล้ว เช่น กรณีรองผู้อำนวยการ อคส. รายหนึ่ง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการนำข้าวสารในสต็อกรัฐบาลมาจัดทำข้าวถุงเพื่อช่วยประชาชน และได้ถูกสั่งพักงานมาตั้งแต่ปี 2557 ในระหว่างที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว โดยบอร์ด อคส. ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการชุดล่าสุดได้ตรวจสอบแล้วสรุปว่า รองผอ.อคส. รายนั้นมีความผิดจริง และเสนอให้บอร์ดลงโทษทางวินัยสูงสุดให้ไล่ออกแล้ว

ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาลที่ผ่านมา ที่ได้ตรวจสอบเสร็จแล้ว โดยผลสรุปมีทั้งพนักงาน อคส. มีความผิด และไม่มีความผิด ตามที่ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหา ซึ่งในรายที่พบมีความผิดจริง ได้เสนอให้บอร์ดพิจารณาลงโทษทางวินัยแล้ว มีโทษตั้งแต่หนักไปหาเบา ทั้งให้ออกภาคทัณฑ์ เป็นต้น ส่วนรายที่ไม่มีความผิด ก็พ้นจากการถูกกล่าวหา และกรณีที่ยังตรวจสอบไม่เสร็จ ได้สั่งการให้เร่งรัดให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ขณะเดียวกัน ได้เร่งสะสางงานค้างเก่าของ อคส. เกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี และนาปรัง รวม 6 โครงการ ตั้งแต่ปี 2555/56 เป็นต้นมา โดยได้ปิดบัญชีแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มี.ค.2562 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) กำหนด ซึ่งในส่วนของ อคส. ไม่ได้เป็นผู้จัดทำบัญชีเพื่อดูว่าแต่ละโครงการขาดทุนหรือไม่ อย่างไร เพียงแค่จัดทำงบการเงิน และตรวจสอบว่าเงินที่ใช้ในแต่ละโครงการตรงกับสินค้าที่มีในสต็อกหรือไม่ มีสต็อกคงเหลือเท่าไร แล้วรายงานให้ นบข. รับทราบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรองผู้อำนวยการ อคส. เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 2556 โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวถึง 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดทำข้าวสารบรรจุถุงของ อคส. ที่แต่งตั้งโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.2556 ที่ระบุว่า รัฐบาลสมัยนั้น (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้อนุมัติให้ อคส. นำข้าวสารในสต็อกรัฐบาลมาจัดทำข้าวสารบรรจุถุงขายราคาถูกให้กับประชาชน อาจมีการทุจริตเกิดขึ้น และมีการลือสเปกให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง ขณะเดียวกัน บอร์ดอคส. ยังได้สั่งแต่งตั้งอีก 1 ชุด และผู้อำนวยการ อคส. ได้สั่งแต่งตั้งอีก 1 ชุด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้ง 3 ชุดสรุปผลการตรวจสอบที่ต่างกัน โดยชุดที่แต่งตั้งโดยกระทรวงพาณิชย์ สรุปว่ารองผู้อำนวยการ อคส. มีความผิดจริง แต่ชุดของ อคส. สรุปว่าไม่ผิด เมื่อเปลี่ยนผู้บริหาร อคส. จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบซ้ำอีก จนเพิ่งจะตรวจสอบเสร็จเมื่อปี 2562 และสรุปว่ามีความผิดจริง และบอร์ด อคส. ได้สั่งลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกแล้ว

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“พาณิชย์” ระบายข้าวล็อตสุดท้าย 3 กลุ่ม 4.1 หมื่นตัน ยื่นซองคุณสมบัติ 7 พ.ค. ยื่นราคา 10 และ 14 พ.ค.

นางมนัสฉัตร จิรวัดณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดชี้แจงการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ที่สนใจ โดยถือเป็นการเปิดประมูลเป็นครั้งแรกของปีนี้ มีปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูลรวม 41,000 ตัน แบ่งเป็นการจำหน่ายเป็นการทั่วไป (กลุ่ม 1) 13,635.41 ตัน จำหน่ายเข้าสู่

อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน (กลุ่ม 2) 15,329.75 ตัน และจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ (กลุ่ม 3) 13,259.36 ตัน โดยเปิดให้ผู้สนใจตรวจสอบข้าวได้จนถึงวันที่ 3 พ.ค.2562 และให้ยื่นของคุณสมบัติวันที่ 10 พ.ค.2562 สำหรับข้าวกลุ่ม 1 และวันที่ 7 พ.ค.2562 สำหรับข้าวกลุ่ม 2 และ 3 และจะประกาศชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 10 พ.ค.2562 สำหรับกลุ่ม 1 และให้ยื่นของเสนอซื้อและเปิดของเสนอซื้อในวันเดียวกัน ส่วนกลุ่ม 2 และ 3 ประกาศชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 14 พ.ค.2562 และยื่นของเปิดของในวันเดียวกัน

สำหรับรายละเอียดข้าวที่นำมาเปิดประมูลในครั้งนี้ กลุ่ม 1 มาจาก 6 คลัง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร สุพรรณบุรีและสิงห์บุรี โดยเป็นคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ทั้งหมด ประกอบด้วยข้าว 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% และปลายข้าว A1 เลิศ กลุ่ม 2 จำนวน 1 คลัง ในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นคลังของ อคส. เป็นปลายข้าว A1 เลิศ และกลุ่ม 3 จำนวน 1 คลัง ในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นคลังของ อคส. ประกอบด้วยข้าว 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% และปลายข้าว A1 เลิศ

“เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล ได้กำหนดไว้เหมือนกับที่เคยเปิดประมูลในปี 2561 ทุกประการ โดยหากผลการตรวจสอบพบว่าผู้ยื่นประมูลขาดคุณสมบัติ เช่น เคยประมูลแล้ว แต่ไม่มารับมอบข้าว มีการฮั้วราคากัน เคยทำความเสียหายให้กับการประมูลข้าว หรือมีความสัมพันธ์กับผู้ที่เคยทำความเสียหาย จะถูกตัดสิทธิ์ในทันที และจะถูกปรับหลักประกันด้วย”นางมนัสสินิตย์กล่าว

นางมนัสสินิตย์กล่าวว่า ในการเปิดประมูลข้าวครั้งนี้ กรมฯ มั่นใจว่าจะมีผู้สนใจเข้ามายื่นประมูลเป็นจำนวนมาก เพราะขณะนี้ข้าวในท้องตลาดเหลือน้อย โดยเฉพาะข้าวสำหรับการบริโภคของคน ส่วนข้าวที่สัตว์บริโภค ก็น่าจะได้รับความสนใจ เนื่องจากขณะนี้ วัตถุดิบอาหารสัตว์หลายๆ ชนิด มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้ข้าวเพิ่มขึ้น ส่วนข้าวที่เข้าอุตสาหกรรม น่าจะขายได้หมดเช่นเดียวกัน โดยหลังจากเปิดของราคาและทราบผลผู้ชนะการประมูลแล้ว จะนำผลการประมูลเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติต่อไป คาดว่าน่าจะภายในสิ้นเดือนพ.ค.2562

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกรมฯ หากเปิดประมูลข้าวครั้งนี้เสร็จ จะไม่เหลือข้าวที่ต้องเปิดประมูลอีก แต่ยังมีข้าวในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อคส. อีกประมาณ 2.09 แสนตัน ซึ่งเป็นข้าวที่มีปัญหาในเรื่องสัญญาเช่าคลัง ทั้งไม่มีสัญญาเช่า หรือถูกยกเลิกสัญญาเช่า และส่วนใหญ่เป็นข้าวสำหรับคนบริโภค และเข้าอุตสาหกรรม โดย นบข. ได้มอบหมายให้ อคส. ไปจัดทำแนวทางการระบาย และให้นำเสนอ นบข. พิจารณา ก่อนที่จะดำเนินการระบายต่อไป

ทางด้านการส่งออกข้าวล่าสุด ตั้งแต่ 1 ม.ค.-26 เม.ย.2562 มีปริมาณ 3.05 ล้านตัน ลดลง 13% มูลค่า 1,587 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 9.66% โดยสาเหตุที่การส่งออกข้าวลดลง มาจากไทยไม่มีข้าวเพื่อส่งออก เพราะผลผลิตในท้องตลาดหมดแล้ว และราคาข้าวไทยที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากที่อื่นทดแทน โดยราคาข้าวหอมมะลิของไทย อยู่ที่ตันละ 1,146 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 5% ตันละ 407 เหรียญสหรัฐ ส่วนเวียตนามตันละ 370 เหรียญสหรัฐ อินเดียนตันละ 375 เหรียญสหรัฐ และปากีสถานตัน 364 เหรียญสหรัฐ ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

ผลวิจัยล่าสุดแนะกินข้าวมากขึ้นช่วยป้องกันโรคอ้วน

ทีมวิจัยนำเสนอผลการศึกษาที่เชื่อมโยงอัตราโรคอ้วนกับปริมาณกินข้าวในประเทศต่างๆ ซึ่งผลการศึกษานำเสนอในที่ประชุมยุโรปว่าด้วยโรคอ้วน (อีซีไอ) 2019 ในเมืองกลาสโกว์ ประเทศอังกฤษ จัดขึ้นระหว่าง 28 เม.ย-1

พ.ศ. ระบุว่า อัตราโรคอ้วนในประเทศที่บริโภคข้าวปริมาณมาก (เฉลี่ย 150 กรัมต่อวันต่อคน) อยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ประเทศที่กินข้าวน้อย (เฉลี่ย 14 กรัมต่อวันต่อวัน) มีอัตราโรคอ้วนสูงกว่า

แม้ปัจจัยต่างๆมาประกอบแล้ว ไม่ว่าจะในรูปแบบการดำเนินชีวิตและปัจจัยเสี่ยงทางสังคมเศรษฐกิจ รวมถึงการบริโภคพลังงาน (แคลอรีต่อคนต่อวัน) การศึกษา การสูบบุหรี่ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)ต่อหัว และค่าใช้จ่ายสาธารณสุข พบว่าปริมาณข้าวที่บริโภคกับโรคอ้วนยังสัมพันธ์กันอยู่ดี

นักวิจัยยังประเมินว่า หากกินข้าวเพิ่มขึ้นอีกพอประมาณ หรือเพิ่มเป็น 50 กรัมต่อวันต่อคน พอกับข้าว 1 ถ้วย ก็อาจช่วยลดอัตราโรคอ้วนทั่วโลกได้แล้วราว 1% หรือลดประชากรอ้วนวัย 18 ปีขึ้นไป จาก 650 ล้านคน อยู่ที่ 643.5 ล้านคน

“ผลศึกษาบ่งว่าอัตราการโรคอ้วนในประเทศกินข้าวเป็นอาหารหลัก อยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น อาหารญี่ปุ่น หรืออาหารแบบชาวเอเชียที่ข้าวเป็นอาหารหลัก จึงอาจช่วยป้องกันโรคอ้วนได้ และเนื่องจากโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก จึงควรแนะนำประเทศตะวันตกให้กินข้าวมากขึ้นเพื่อป้องกัน” ศาสตราจารย์ โทโมโก อิมามิ จากโตชิวา วีเมนส์ คอลเลจ ประเทศญี่ปุ่น หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว

ทั้งนี้ เป็นที่รู้กันว่า คนที่กินอาหารอุดมไฟเบอร์และธัญพืชแบบโฮล เกรน มีน้ำหนักตัวและคอเลสเตอรอลต่ำกว่า และอัตราโรคไม่ติดต่อ ก็ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคนที่กินอาหารชนิดเดียวกันน้อยกว่า แต่ผลกระทบจากการกินข้าวต่อโรคอ้วนยังไม่มีคำตอบชัดเจน

เพื่อเข้าใจความเชื่อมโยงนี้ อิมามิและคณะจึงสำรวจการบริโภคข้าว (ซึ่งหมายถึงข้าวทุกชนิด ทั้งข้าวขาว ข้าวกล้อง) กับการบริโภคพลังงาน (แคลอรีต่อคนต่อวัน) ในอาหารที่คนใน 136ประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคนรับประทาน โดยใช้ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ นำมาวิเคราะห์ร่วมกับอัตราโรคอ้วน เวลาที่ใช้ไปกับการศึกษา สัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป จีดีพี และงบประมาณสาธารณสุข

ผลวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การใช้พลังงานรวม อัตราการสูบบุหรี่ ระดับโรคอ้วน สัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป การศึกษา และงบประมาณสาธารณสุขในประเทศที่กินข้าวปริมาณมาก ล้วนอยู่ในระดับต่ำกว่า ตามลำดับ 5 ประเทศแรกดังนี้

1. บังกลาเทศ 473 กรัมต่อวันต่อคน 2. ลาว 443 กรัม 3. กัมพูชา 438 กรัม 4. เวียดนาม 398 กรัม 5. อินโดนีเซีย 361 กรัม ไทย กินข้าวมากเป็นอันดับ 7 ที่ 312 กรัมต่อวันต่อคน ส่วนญี่ปุ่น ที่ติดอันดับเป็นประเทศสุขภาพดีที่สุดในโลก กินข้าวเฉลี่ย 149 กรัมต่อวันต่อคน เมื่อเทียบกับประเทศกินข้าวน้อยและมีอัตราโรคอ้วนสูงอย่างฝรั่งเศส อยู่ในอันดับ 99/15 กรัมต่อวันต่อคน อังกฤษ อันดับ 89/19 กรัม สเปน อันดับ 81/22 กรัม แคนาดา อันดับ 77/24 กรัม และออสเตรเลีย อันดับ 67/32 กรัม

สาเหตุที่การกินข้าวช่วยป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่ม อาจเป็นเพราะไฟเบอร์ สารอาหาร และองค์ประกอบของพืชในเมล็ดข้าว เพิ่มความรู้สึกอิ่มท้องและป้องกันการกินมากเกินไป นอกจากนี้ ข้าวยังมีไขมันต่ำ และกลูโคสในเลือดหลังรับประทานอาหารที่ควบคุมการหลังอินซูลิน ก็อยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ผลศึกษาพบว่า คนที่กินข้าวมากเกินไป มีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวาน และภาวะเมแทบอลิกซินโดรม หรือภาวะเผาผลาญอาหารในร่างกายผิดปกติ ดังนั้น การป้องกันโรคอ้วน จึงควรเป็นการกินข้าวปริมาณเหมาะสม

ที่มา คมชัดลึก

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 360-370 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดราชการของวันรวมชาติและวันแรงงานแห่งชาติ (the Reunification Day and Labour Day) ซึ่งตลาดการค้าก็ปิดทำการด้วย โดยวงการค้าคาดว่าภาวะราคาข้าวหลังจากนี้ไม่น่าจะปรับลดลงเนื่องจากคาดว่าอุปทานข้าวในประเทศมีแนวโน้มที่จะลดลง จากการคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) มีปริมาณลดลง

มีรายงานว่า การเจรจาความตกลงทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนาม (The EU-Vietnam agreement) ซึ่งในส่วนของสินค้าข้าวนั้น สหภาพยุโรปจะสามารถนำเข้าข้าวจากเวียดนามในอัตราภาษีที่ 0% ได้ ประมาณ 75,000-80,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวสาร 30,000 ตัน ข้าวเปลือก 20,000 ตัน และข้าวหอม 30,000 ตัน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปการเจรจาภายในปี 2019 นี้

คณะผู้แทนการค้าจากสมาคมอุตสาหกรรมอาหารของจีน (the China Food Industry Association; CNFIA) ได้เดินทางมาเยือนเวียดนามเพื่อกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศในระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคมนี้ โดยคาดว่าจะมีการลงพื้นที่แปลงนาในจังหวัด An Giang, Long An, และ Dong Thap เพื่อสำรวจสถานการณ์การผลิตข้าวของเวียดนามด้วย

คณะผู้แทนจากจีนในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายมณฑลของจีนที่มีความต้องการนำเข้าข้าวสูงเช่น Anhui, Guangdong, Yunnan และ Fujian ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของเวียดนามในการแนะนำเกี่ยวกับการผลิตข้าวและเครื่องหมายการค้าของเวียดนามในอุตสาหกรรมข้าวด้วย

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

ธนาคารโลกรายงานว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชาไปยังประเทศจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก หลังจากที่สหภาพยุโรปได้กำหนดอัตราภาษีการนำเข้าข้าวจากประเทศกัมพูชาและเมียนมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยได้กำหนดอัตราภาษีศุลกากรเป็นเวลา 3 ปี เพื่อควบคุมปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากทั้งสองประเทศ และเพื่อปกป้องผู้ผลิตสหภาพยุโรปเช่น อิตาลี

ทั้งนี้ หลังจากมีการกำหนดอัตราภาษีแล้ว ข้าวของกัมพูชาที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปในเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณอยู่ที่ 10,080 ตัน ลดลงถึง 57.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเมื่อปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังตลาดยุโรปประมาณ 270,000 ตัน หรือ 43% ของปริมาณข้าวที่ส่งออกทั้งหมดในปี 2561

แม้ในภาพรวม ปริมาณการส่งออกข้าวจากกัมพูชาไปยังสหภาพยุโรปจะลดลง แต่ถูกชดเชยจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกข้าวของประเทศไปตลาดจีน ซึ่งข้าวของกัมพูชาส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้นถึง 45.6% ส่งผลให้การส่งออกข้าวโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้น 2% ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้

ปัจจุบันกัมพูชายังคงได้สิทธิพิเศษทางการค้าจากสหภาพยุโรปในโครงการ Everything But Arms (EBA) ที่ทำให้การส่งออกสินค้าของกัมพูชาปลอดภาษีทั้งหมดยกเว้นอาวุธ และมากกว่า 1 ใน 3 ของการส่งออกของกัมพูชาทั้งหมดมีปลายทางที่สหภาพยุโรป โดยสินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่ประกอบด้วยสิ่งทอ รองเท้า และจักรยาน

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้เริ่มกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานาน 18 เดือน ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับสถานะ EBA ของกัมพูชา เนื่องจากประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศ ซึ่งหาก EBA ถูกระงับ กัมพูชาจะเผชิญกับการลดลงอย่างมากในการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

ทางด้าน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (มกราคม-ธันวาคม 2019) ประเทศกัมพูชาจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.3 ล้านตันในปี 2018/19 ซึ่งตัวเลขส่งออกดังกล่าวรวมการส่งออกข้าวผ่านทางแนวชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ไทยและเวียดนามด้วย ทั้งนี้ในส่วนของการส่งออกอย่างเป็นทางการผ่านทางท่าเรือในปี 2018/19 ที่ผ่านมามีจำนวน 626,225 ตัน ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากในปีที่แล้วการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักมีจำนวนลดลงจากปีก่อน ขณะที่กัมพูชายังไม่สามารถหาตลาดส่งออกใหม่ได้ โดยการส่งออกข้าวส่วนใหญ่จะเป็นข้าวในกลุ่มข้าวหอมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการส่งออกทั้งหมด ตามด้วยข้าวขาวและข้าวเหนียว ในสัดส่วนไม่มากนัก ที่มา *Oryza.com* และ *USDA*

ฟิลิปปินส์

รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือกปี 2019 ไว้ที่ประมาณ 20 ล้านตัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลให้เกิดภาวะแห้งแล้งในบางพื้นที่ ขณะที่องค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) ได้ตั้งเป้าที่จะจัดหาข้าวจากเกษตรกรประมาณ 350,000 ตัน

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตร (the Philippines Department of Agriculture; DA) ได้คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมียieldผลิตข้าวเปลือกที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้มีผลผลิตข้าวเปลือกลดลงประมาณ 190,000 ตัน คิดเป็น 0.96% ของผลผลิตทั้งหมด แต่ยังคงมั่นใจว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีจำนวนตามเป้าหมายที่ 20 ล้านตัน เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร มีระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ และมีการใช้ปุ๋ยเพื่อช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน 2562 ยังคงมีแนวโน้มปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561)

ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 18.48 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 357.24 เหยียสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 18.69 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 361.37 เหยียสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 10.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.91 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 771.50 เหยียสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 40.01 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 773.59 เหยียสหรัฐต่อตัน จากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 2.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 43.68 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 844.39 เหยียสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 43.79 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 857.49 เหยียสหรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 0.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.24 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 700.56 เหรียญรัฐต่อตัน เท่ากับช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 3.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.29 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 759.52 เหรียญรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 39.39 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 761.60 เหรียญรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 1.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

หนังสือพิมพ์ Business Mirror รายงานว่า อัตราการเติบโตของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศฟิลิปปินส์ อาจลดลงอยู่ที่ 2% ในเดือนเมษายน เนื่องจากราคาข้าวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและค่าเงินเปโซที่แข็งค่าขึ้น

ทั้งนี้ การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อรายเดือนของ ธนาคารกลางแห่งชาติฟิลิปปินส์ (BSP: Bangko Sentral ng Pilipinas) กระทรวงการวิจัยเศรษฐกิจ (DER: Department of Economic Research) ได้ประกาศว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วง 2.7-3.5% ซึ่งราคาน้ำมันในประเทศที่สูงขึ้นและการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าเล็กน้อยจะทำให้เกิดแรงกดดัน แต่แรงกดดันเหล่านี้จะถูกชดเชยด้วยราคาข้าวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและเงินเปโซที่แข็งค่าขึ้น

จากการสำรวจของธนาคารกลางเกี่ยวกับมุมมองด้านอัตราเงินเฟ้อของนักเศรษฐศาสตร์เอกชนที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 3.3% ในปีนี้ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 4.1% โดยความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเก็บภาษีข้าวคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณความต้องการขายข้าวในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้ออาจมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ El Nino ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตสินค้าเกษตรได้เช่นกัน และจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทำให้นักเศรษฐศาสตร์ท้องถิ่นบางรายเรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางเพื่อรองรับการเติบโตของท้องถิ่น โดยในปี 2561 ธนาคารกลางได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 175 basis point เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นคาดว่าจะมีผลกระทบต่อส่งออกโดยรวมของเศรษฐกิจในปี 2562

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) ไม่สามารถขายข้าวได้ จากที่นำข้าวออกมาประมูลประมาณ 338,890 ตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2562 นี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการสำรองธัญพืช (the State Administration of Grains and Reserves; SAGR) ของรัฐบาลจีนได้มีการนำข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาล ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ Indica ต้นฤดู (early indica rice) ออกมาเสนอขายประมาณ 7.24 ล้านตัน แต่สามารถขายออกไปได้เพียง 22,000 ตัน เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่โรงสีข้าวจะซื้อข้าวฤดูใหม่ไปใช้สำหรับการแปรรูปเท่านั้น

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการสำรองธัญพืช (SAGR) ได้เริ่มนำข้าวสายพันธุ์ Indica กลางและปลายฤดู (mid-to-late indica rice) ออกมาเสนอขายก่อนกำหนดเวลาในช่วงปีแล้วประมาณ 2 เดือน เพื่อลดภาระการสต็อกข้าวของรัฐบาล อย่างไรก็ตามคาดว่าจะการจำหน่ายข้าวจะล่าช้าออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะที่การเสนอขายข้าวสายพันธุ์ Japonica ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำมาเสนอขายในช่วงเวลาใด

ทั้งนี้เมื่อปี 2561 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประมูลขายข้าวออกไปได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน (ไม่รวมข้าวที่ประมูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม)

มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 มีงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ข้าวฮอกไกโด (Hokkaido) จากประเทศญี่ปุ่น ยี่ห้อหญิง ซี ซิง, ยี่ห้อหมิง เหม่ย หลี ชื่อ อย่างเป็นทางการ โดยได้จัดขึ้นในเมืองภูเก็ต มณฑลฝูเจี้ยน จัดโดยสหพันธ์สหกรณ์การเกษตรฮอกไกโดเปย์เหลียน, บริษัท Shanghai Pu Shihui Import and Export Corporation จำกัด, บริษัท Fuqing Xinzhongwang Trading จำกัด และบริษัท Fuzhou Hongzhu Stone Commercial Trade จำกัด โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพดี รสชาติ และประโยชน์ต่อสุขภาพ

ในระหว่างงานแถลงข่าว ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสชิมรสชาติข้าวฮอกไกโด ที่มีสีขาวสดใส หอมกรุ่นและเมล็ดนุ่ม ซึ่งทุกคนที่ได้ชิมจะรับรู้ได้ถึงคุณภาพของข้าว นอกจากนี้ ผู้จัดงานได้แนะนำอีกด้วยว่า เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปญี่ปุ่นขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และนักท่องเที่ยวหลายรายที่มีโอกาสได้ลิ้มรสข้าว bibimbap ซอสถั่วเหลืองไซติบ ที่ญี่ปุ่นเกิดความรู้สึกว่าข้าวฮอกไกโดอร่อย อีกทั้งรับรู้ถึงคุณภาพข้าวญี่ปุ่นจึงเกิดความต้องการซื้อข้าวฮอกไกโดในตลาดจีน

สำหรับข้าวสารทั้งสองยี่ห้อนี้มาจากโรงสีข้าว Hokuren Pearl Rice เมืองฮอกไกโด ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การผลิต, ประวัติการผลิต, คุณภาพ, วัสดุและอื่นๆ ทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ เพียงแค่ผู้บริโภคใส่หมายเลขแบทช์บนถุงข้าวบนเว็บไซต์หน้าแรก

เมืองฮอกไกโด ตั้งอยู่ในที่ที่ละติจูดสูง อุณหภูมิในฤดูหนาวและฤดูร้อนมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการเติบโตของต้นข้าว ทำให้ฮอกไกโดเป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตข้าวสำคัญของญี่ปุ่น โดยข้าวสองยี่ห้อนี้ (ยี่ห้อหญิง ซี ซิง และ ยี่ห้อหมิง เหม่ย หลี ชื่อ) เป็นตัวแทนข้าวสารคุณภาพพรีเมียมของฮอกไกโด คาดว่าจะส่งออกทำเงินประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ต่อปี

เมื่อปี 2561 จีนได้อนุญาตให้นำเข้าข้าวจากญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจีนอย่างมาก ทั้งนี้ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมงของญี่ปุ่น ระบุว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ญี่ปุ่นส่งออกข้าวไปจีนแผ่นดินใหญ่ 168 ตัน (เพิ่มขึ้น 143%) ปี 2561 ส่งออกข้าวสารไปจีนแผ่นดินใหญ่รวมทั้งสิ้น 524 ตัน (เพิ่มขึ้น 76%)

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมือง เซี่ยเหมิน

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกาก็ลดลงด้วยเนื่องจากสต็อกข้าวในประเทศยังคงมีจำนวนมาก ประกอบกับราคาข้าวของประเทศคู่แข่งในแถบเอเชียต่างปรับลดลงจากการอ่อนค่าของสกุลเงินท้องถิ่นจึงทำให้ราคาข้าวของอินเดียอ่อนตัวลงด้วย โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 373-376 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจาก 375-378 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 11.949 ล้านตัน ลดลงประมาณ 7.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.875 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2017/18) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 4.415 ล้านตัน

เพิ่มขึ้นประมาณ 8.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.057 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติมีจำนวนประมาณ 7.534 ล้านตัน ลดลงประมาณ 14.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.818 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทางด้านมูลค่าส่งออกในปีงบประมาณ 2018/19 มีประมาณ 7.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับ 7.807 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้าวบาสมาติมีมูลค่าส่งออกประมาณ 4.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 13.02% เมื่อเทียบกับ 4.170 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติมีมูลค่าส่งออกประมาณ 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 17.52% เมื่อเทียบกับ 3.637 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ 2018/19 ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 398 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับ 412 เหรียญสหรัฐต่อตันในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมาติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,067 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.79% เมื่อเทียบกับ 1,028 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) และหน่วยงานของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในฤดู Kharif ปีการตลาด 2018/19 (Kharif marketing season (KMS) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2018 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) ได้แล้วประมาณ 39.278 ล้านตัน โดยจัดหาได้จากแคว้น Punjab, Chhattisgarh, Haryana, Odisha, Telangana, Uttar Pradesh, Antra Pradesh ได้เป็นจำนวน 11.334, 4.08, 3.909, 3.448, 3.404, 3.233 และ 3.225 ล้านตัน ตามลำดับ โดยในปีการตลาด 2018/19 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวจำนวน 37 ล้านตัน ลดลงจากปีการตลาด 2017/18 (1 ตุลาคม 2017-30 กันยายน 2018) ที่จัดหาได้ประมาณ 38.184 ล้านตัน (มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 37.5 ล้านตัน)

สำหรับฤดูกาลผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) และฤดูกาลผลิต rabi (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ปีการตลาด 2018/19 (ตุลาคม-กันยายน) รัฐบาลกลางได้ปรับราคาซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นและมีเงินทุนเพียงพอที่จะเพาะปลูกข้าวต่อไป โดยรัฐบาลให้ความมั่นใจแก่เกษตรกรว่าจะทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อคำนวณจากต้นทุนการผลิตซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,166 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 162 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) มาอยู่ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีที่แล้วที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นไปที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 239 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากปีที่แล้วที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

ขณะที่รัฐบาลของแคว้น Chhattisgarh ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญได้เพิ่มราคาซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum paddy buying price) เป็น 2,500 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งสูงกว่าอัตราที่รัฐบาลกลางได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

อียิปต์

สำนักข่าว Reuters รายงานว่าหน่วยงานจัดหาธัญพืชของอียิปต์ (General Authority for Supply Commodities; GASC) ภายใต้กระทรวงการค้า (Ministry of Supply and Internal Trade) จะจัดประกวดราคาการนำเข้าข้าวปริมาณ 20,000 ตัน (at least 20,000 tons of 10-12% broken short or medium grain white rice) ซึ่งกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม-20 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องส่งตัวอย่างข้าวให้กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพด้วย

การยื่นซองประกวดราคาครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 นั้น หน่วยงานจัดหาธัญพืช (GASC) ได้ตกลงซื้อข้าวจากจีนจำนวนรวม 114,000 ตัน จาก บริษัท Hanalico ที่ราคา 413.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งการประมูลในครั้งนั้นมีผู้ยื่นเสนอราคาหลายรายจากประเทศอินเดีย จีน และเวียดนาม ประกอบด้วย 1.บริษัท Multitrade เสนอข้าวอินเดียจำนวน 20,000 ตัน ที่ราคา 456 เหรียญสหรัฐต่อตันสำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2. บริษัท Tan Long Egypt เสนอข้าวเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ที่ราคา 415 เหรียญสหรัฐต่อตันสำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายนนี้ 3.บริษัท Hanalico เสนอข้าวจีนจำนวน 76,000 ตัน ที่ราคา 413.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายนนี้ 4.บริษัท Mufaddal เสนอข้าวจีนจำนวน 20,000 ตัน ที่ราคา 421 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายนนี้ 5.บริษัท Al Amal เสนอข้าวจีนจำนวน 20,000 ตัน ที่ราคา 414.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายนนี้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) ประเทศอียิปต์จะนำเข้าข้าวประมาณ 500,000 ตัน เท่ากับปี 2018/19 โดยในช่วงที่ผ่านมาได้จัดการประมูลซื้อข้าว 3 ครั้ง เมื่อเดือนตุลาคม 2018 ครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2019 และครั้งที่สามในเดือนมีนาคม 2019 ขณะที่ผู้ค้าข้าวเอกชนได้เพิ่มการนำเข้าข้าวเมล็ดสั้น เมล็ดกลาง และเมล็ดยาวจากประเทศจีน อินเดีย และเวียดนามด้วย ที่มา *Oryza.com* และ *USDA*

เซเนกัล

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) กลุ่มประเทศในแอฟริกาใต้ตะวันตกประกอบด้วย Senegal, Burkina Faso, Mali, และ Guinea จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.42 ล้านตัน จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 19.75 ล้านไร่ จากการที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ภาวะราคาที่ดี และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากรัฐบาลเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเพาะปลูกข้าว ทางด้านการนำเข้านั้น คาดว่าในปี 2019/20 กลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีการนำเข้าประมาณ 3.5 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 10.5% เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น และมีการแข่งขันด้านราคาข้าวในตลาดต่างประเทศซึ่งส่งผลต่อการนำเข้าข้าว

สำหรับประเทศเซเนกัลนั้น กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 550,000 ตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2018/19 ที่มีจำนวนประมาณ 540,000 ตัน จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากขึ้น ประกอบกับภาวะราคาข้าวในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี และรัฐบาลมีการสนับสนุนให้มีการเพาะปลูกข้าว จึงส่งผลให้มีแนวโน้มที่ผลผลิตข้าวจะ

เพิ่มขึ้น ในขณะที่การบริโภคข้าวในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.9 ล้านตันในปี 2018/19 เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น

ด้านการนำเข้าข้าวนั้น ในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 1.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.575 ล้านตัน ในปี 2018/19 จากการที่คาดว่าความต้องการบริโภคข้าวจะเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาข้าวในต่างประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการนำเข้า ซึ่งตามปกติเชแนกัลจะนำเข้าข้าวจากประเทศอินเดีย ไทย บราซิล ปากีสถาน และจีน นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย เช่น Mali, The Gambia, และ Mauritania

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวจากประเทศไทยเริ่มลดลงนับตั้งแต่ปี 2017 หลังจากที่รัฐบาลได้ห้ามการนำเข้าข้าวเต็มเมล็ด (whole grain rice) ซึ่งคำสั่งห้ามดังกล่าวมีผลทั้งกับข้าวหอมและข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวหอม (aromatic and non-aromatic rice) เพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ และมาตรการนี้ยังคงมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ในช่วงปี 2014-2017 รัฐบาลได้ดำเนินโครงการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ (The 2014-2017 National Program for Self-Sufficiency in Rice; PNAR) โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวในประเทศและลดการนำเข้าข้าว อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และตามรายงานของแผนการใหม่ของรัฐบาลยังคงตั้งเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้าที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้ตามเป้าเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

ที่มา USDA

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-30 เมษายน 2562 มีการนำเข้าข้าว 937,083 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 860,047 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 113,394 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.40% เมื่อเทียบกับจำนวน 97,421 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 823,689 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 762,626 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 24,517 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-30 เมษายน 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 179,061 ตัน ฝรั่งเศส 138,573 ตัน เนเธอร์แลนด์ 114,766 ตัน อิตาลี 82,079 ตัน สเปน 80,464 ตัน โปรตุเกส 64,516 ตัน โปแลนด์ 57,523 ตัน เยอรมนี 57,118 ตัน เบลเยียม 38,657 ตัน สาธารณรัฐเชค 29,638 ตัน บัลแกเรีย 22,463 ตัน สวีเดน 18,573 ตัน ลิทัวเนีย 8,471 ตัน ฮังการี 8,414 ตัน เดนมาร์ก 8,102 ตัน โรมานี 6,889 ตัน กรีซ 5,766 ตัน ออสเตรีย 3,822 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-30 เมษายน 2562 มีการส่งออก 171,887 ตัน ลดลง 23.71% เมื่อเทียบกับจำนวน 225,307 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 146,326 ตัน ลดลงประมาณ 27.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 200,935 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 25,561 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 24,372 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,174 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-30 เมษายน 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 87,566 ตัน โปรตุเกส 28,106 ตัน สเปน 21,378 ตัน กรีซ 18,209 ตัน บัลแกเรีย 5,244 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,521 ตัน โปแลนด์ 1,834 ตัน โรมานี 1,032 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

อูรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2019) อูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 218,969 ตัน มูลค่าประมาณ 95.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 1,412 ตัน ข้าวกล้อง 37,538 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 122,925 ตัน และข้าวหัก 57,094 ตัน โดยประเทศเซเนกัลเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด มีจำนวน 41,400 ตัน ตามด้วยประเทศเม็กซิโก 41,030 ตัน ประเทศเปรู จำนวน 40,805 ตัน ประเทศบราซิล 25,356 ตัน ประเทศเบลเยียม 13,687 ตัน ประเทศเซียร์ร่าลีโอน 12,475 ตัน ประเทศตุรกี 10,808 ตัน ประเทศคอสตาริกา 8,144 ตัน ประเทศสหราชอาณาจักร 4,915 ตัน ประเทศเยอรมนี 4,136 ตัน ประเทศฝรั่งเศส 2,854 ตัน ประเทศชิลี 2,198 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2018 ที่ผ่านมา อูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 845,758 ตัน มูลค่าประมาณ 397 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 67,531 ตัน ข้าวกล้อง 99,328 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 614,802 ตัน และข้าวหัก 64,096 ตัน โดยประเทศอิรักเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด มีจำนวน 218,300 ตัน ตามด้วยประเทศเปรูจำนวน 176,960 ตัน ประเทศบราซิล 76,657 ตัน ประเทศเม็กซิโก 80,898 ตัน ประเทศเวเนซุเอลา 76,694 ตัน และประเทศเซียร์ร่าลีโอน 41,149 ตัน

ประเทศอูรุกวัยประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยในปีการผลิต 2018 สมาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของอูรุกวัย (the Association of Rice Growers) ระบุว่า ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 296 เหรียญสหรัฐฯต่อไร่ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีกำไรลดลง

ที่มา Oryza.com